

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỈNH CẦN THƠ

Ngày 07/06/2018

HỘI
NGHỊ GIAO BAN TỈNH CẦN THƠ

* Tỉnh
Toàn

Sáng ngày 06/6/2018, tại Văn phòng Ban

Trưởng Ban GHPGVN Tp. Cần Thơ (chùa Khánh Quang, qu. Ninh Kiều), Ban Thường trực Hội đồng Trưởng ban, Văn phòng Trung ương GHPGVN đã tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ I năm 2018. Chứng kiến có HT. Đào Nhàn, Phó Chủ tịch HTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ. Chủ trì Hội nghị có HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội; HT. Thích Thuận Tịnh, HT. Thích Giác Liêm, Phó Văn phòng 2; Chủ tịch Ban Pháp chế, Ban Tin tức, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội; Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Trưởng, Phó Ban Trưởng ban, Chánh và Phó Thư ký BTS Tp. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Đoàn BTS tỉnh Bạc Liêu có TT. Trần SaVong, Thích Giác Nghi, Ủy viên HTS, Phó Trưởng BTS và Ban Thư ký tham dự. Ban Tôn giáo Chính phủ có Ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên phụ trách khu vực phía Nam và Quý lãnh đạo Ban Tôn giáo các tỉnh.

Â

Hội nghị đã nghe Ban Trưởng ban các tỉnh, thành báo cáo một số vấn đề trọng tâm, những vướng mắc tại địa phương và những thắc mắc. Ban Tôn giáo các tỉnh phản ánh do chưa nắm vững những quy định của pháp luật hiện hành nên vẫn còn một số vướng mắc tại một số nơi trong khi Lãnh đạo Ban Tôn giáo sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng bào sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh những thuận lợi qua Phật giáo 6 tỉnh trong khu vực hội đồng Ông Ninh, Ban Trưởng ban các tỉnh thành có phần hấp dẫn và gần gũi với Ban Tôn giáo về các địa phương đã hoàn thành tốt công việc Phật sự. Theo Ông, việc thực hiện Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo phải đi vào chiều sâu của công tác quản lý, một số vấn đề liên quan không quy định trong Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo nhưng có quy định về những bộ luật khác vì vậy cần thiết phải tham khảo và nắm bắt kịp thời. Tại Hội nghị, TT. Thích Minh Hạnh, Tổng Trưởng Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội thông báo Giáo hội đang thí nghiệm dự án quản lý Tin tức và sí dăng công nghệ thông tin, kết hợp tích hợp tác đồng hành thông tin truyền thông cho các tỉnh miền Đông và Tây nguyên.

Â
Về kết quả Hội nghị, HT. Thích Huệ Thông ghi nhận số lượng của các Ban Trưởng ban, số học trả tích cực của Ban Tôn giáo, những ý kiến phát biểu thắc mắc số quan tâm của Lãnh đạo và những phản ánh trung thực của các Ban Trưởng ban trong quá trình thực hiện công tác Phật sự với những khó khăn cần được hỗ trợ. Hòa thượng giới thiệu tổng luận và hướng dẫn thực hiện công việc Hội đồng GHPGVN, Quy chế hoạt động của Ban Trưởng ban, Nội quy Tin tức và Văn phòng là những quy định chi tiết tại Thông tư 005 hướng dẫn thi hành Nội quy Tin tức. Một số nội dung khác, Hòa thượng cho biết sẽ trình Ban Thường trực HTS và sẽ có văn bản cả thể cho tổng trưởng hấp dẫn. Hòa thượng Đào Nhàn ban đầu đề và bày tỏ niềm hoan hỷ về số thành công của Hội nghị giao ban lần này, Hòa

thông cho Ban Trung Ưng GHPGVN tiếp xúc quan tâm, giúp đỡ BTS các tỉnh để cùng hoàn thành nhiệm vụ trong ngôi nhà chung Giáo hội.